

THÔNG BÁO

**KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÙI THỊ QUỲNH VÂN,
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,
BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
tại buổi đối thoại trực tiếp với đại diện cán bộ lãnh đạo, quản lý,
giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh**

Sáng ngày 28/4/2023 tại Hội trường Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi đối thoại trực tiếp với đại diện cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh để lắng nghe và chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Tham dự đối thoại có đồng chí Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Hoàng Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lữ Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; đại diện Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và 110 đại biểu đại diện cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên của ngành giáo dục và đào tạo.

Trong thời gian qua, với trách nhiệm và sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư. Một số cơ chế, chính sách đối với ngành giáo dục và đào tạo được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác chăm lo, khuyến khích các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được toàn xã hội quan tâm. Tư duy và nhận thức về giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến, chất lượng giáo dục đào tạo ở các cấp học có sự tiến bộ, ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ học

sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 xếp thứ 39/63 tỉnh, thành phố, tăng 11 bậc so với năm 2021; tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, ngành giáo dục và đào tạo đã có sự đổi mới, sáng tạo, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động giảng dạy, đáp ứng cơ bản nhu cầu dạy và học trong giai đoạn giãn cách xã hội; tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia bảo đảm nghiêm túc, an toàn...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục và đào tạo còn những hạn chế, khó khăn: Chất lượng giáo dục miền núi vẫn còn thấp; cơ sở vật chất, đời sống của một bộ phận giáo viên, nhân viên còn nhiều khó khăn, nhất là ở cấp bậc mầm non, miền núi, vùng sâu, vùng xa; phân luồng học sinh sau trung học cơ sở để định hướng chọn nghề nghiệp chưa tốt; còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ tại các địa phương...

Tại buổi đối thoại, với tinh thần dân chủ, cởi mở, trách nhiệm và tâm huyết, đã có 10 lượt ý kiến phát biểu của đại diện cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc 03 nhóm vấn đề: Về chế độ, chính sách cho giáo viên và học sinh; cơ sở vật chất; tổ chức bộ máy, biên chế.

Các vấn đề nêu ra đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lắng nghe, ghi nhận và yêu cầu các sở, ngành liên quan, địa phương trực tiếp trả lời, trao đổi, giải thích và đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian đến. Để ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong thời gian đến, đồng thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng chính đáng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo nêu ra tại buổi đối thoại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận:

1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh: Chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các sở, ngành có liên quan rà soát, tổng hợp những vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách thuộc phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm của mình, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ, giải quyết bảo đảm quy định, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh và của ngành giáo dục và đào tạo hiện nay. Trong đó, lưu ý một số nội dung cần lãnh đạo, chỉ đạo đối với các sở, ngành có liên quan như sau:

1.1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 03 Đề án đã được phê duyệt: **(i)** Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025; **(ii)** Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông; **(iii)** Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp năm

2023 để bổ sung, sửa đổi 02 Nghị quyết: (i) Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; (ii) Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết.

- Chủ trì, phối hợp và tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Tỉnh đoàn trong công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ, nhất là tuyên truyền, giáo dục, định hướng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân, văn hóa ứng xử và các hoạt động giáo dục toàn diện cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục thông qua các hoạt động đoàn, hội, đội, chương trình giáo dục thường xuyên, giáo dục công dân, hoạt động ngoại khóa để nâng cao ý thức phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực vươn lên trong học tập.

- Chỉ đạo thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh, tổ chức thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên trường học để phát hiện, bồi dưỡng kết nạp những học sinh ưu tú vào Đảng, nhất là tại các trường Trung học phổ thông, Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

1.2. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo sắp xếp, tuyển dụng, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm chất lượng và tỷ lệ giáo viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dạy và học hiện nay.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về chuyển công tác đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập giữa các huyện miền núi và đồng bằng trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu ban hành quy định hoặc cơ chế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương trong công tác sắp xếp, thuyên chuyển công tác của giáo viên thuộc quản lý của địa phương để chủ động trong công tác tuyển dụng và bố trí giáo viên bảo đảm hợp lý.

1.3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nguồn lực để thực hiện chính sách đối với các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành cho ngành giáo dục và đào tạo. Hướng dẫn các địa phương thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh.

1.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng rà soát, xem xét cân đối, bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện các dự án thuộc Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh (*trong đó có nhà công vụ*) để bố trí cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên tại các huyện miền núi và huyện Lý Sơn; nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các địa phương.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chỉ đạo, phối hợp, định hướng cơ quan thông tin đại chúng, báo, đài tăng cường công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng và toàn xã hội về chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chương trình giáo dục phổ thông, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. Phối hợp theo dõi, định hướng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

- Tăng cường phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương đổi mới giáo dục và đào tạo, chương trình giáo dục phổ thông, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, đơn vị và cộng đồng dân cư.

- Tích cực tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, tấm gương gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, người tốt, việc tốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

- Thường xuyên tuyên truyền, huy động sự tham gia đóng góp, chung tay của toàn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo. Tăng cường huy động nguồn lực của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo các địa phương, tăng cường cơ sở vật chất cho giáo dục các huyện miền núi.

4. Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tơ: Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn tồn đọng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án Trường Trung học phổ thông Phạm Kiệt - Nhà lớp học, nhà tập đa năng và các hạng mục phụ trợ bảo đảm đúng tiến độ theo quyết định chủ trương đầu tư dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn: Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn chỉ đạo khẩn trương hoàn thành thủ tục, hồ sơ bàn giao dự án Trường Trung học phổ thông Lý Sơn cho chủ đầu tư mới là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh để sớm triển khai thực hiện dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy: Trên cơ sở nghị quyết, đề án về phát triển nguồn nhân lực và các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 gắn với Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi, Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo rà soát, lồng ghép nguồn kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia để ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu dạy và học của người dân địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

7. Ban Dân vận Tỉnh ủy: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy những vấn đề cần lãnh đạo, chỉ đạo.

Văn phòng Tỉnh ủy kính thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi đối thoại trực tiếp với đại diện cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động triển khai, thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư (b/c),
- Ban Dân vận Trung ương (b/c),
- Ban Nội chính Trung ương (b/c),
- Vụ Địa phương, BDVTW (b/c),
- Vụ Địa phương II, BNCTW (b/c),
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh,
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Các sở, ngành: Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, BQL Dự án ĐT xây dựng các công trình dân dụng và CN tỉnh,
- BTV các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
- UBND các huyện, thị xã, thành phố,
- VPTU: CVP, PCVP; P. Tổng hợp,
- P. DVCQ và ĐT, Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Thị Minh Tuyên